



บันทึกการเล่าเรื่อง

กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักวิชาการและงานทะเบียน

เรื่อง งานรับสมัคร

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น

ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ถ่ายทอดความรู้	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
นางสาวกมลภัทร นวานุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ หัวหน้ากลุ่มบัณฑิตศึกษา นางสาวนฤดี สมิตธิปริชา รองผู้อำนวยการ (ฝ่าย บริหารและแผน) สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร	<p>ในงานสัมมนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม บีพี สมิทลาปีชีริสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผู้ถ่ายทอด นางสาวกมลภัทร นวานุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มบัณฑิตศึกษา นางสาวนฤดี สมิตธิปริชา รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหารและแผน) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) งานรับสมัคร จึงนำความรู้มาถ่ายทอดต่อบุคลากรของสำนัก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน รายละเอียด ดังนี้</p> <p>แนวทางการรับนักศึกษา <u>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</u> รอบที่สามารถดำเนินการได้ ได้แก่ TCAS รอบที่ ๑ Portfolio TCAS รอบที่ ๒ โควตา และ TCAS รอบที่ ๕ รับตรงอิสระ</p> <p>แนวทางการดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ส่ง SMS ถึงนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านทุกคน๒. นักศึกษาที่สนใจจะเรียนต่อในสาขาอื่นให้สมัครผ่านระบบ (ไม่เสียค่าสมัคร)๓. สวท. ประสานคณะเพื่อจัดสอบสัมภาษณ์ หรือไม่สอบแล้วแต่คณะพิจารณา๔. ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนส่งผลการสอบให้ ทปอ. <p><u>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา</u> รอบที่สามารถดำเนินการได้ ได้แก่ TCAS รอบที่ ๑ Portfolio TCAS รอบที่ ๒ โควตา และ TCAS รอบที่ ๕ รับตรงอิสระ</p> <p>แนวทางการดำเนินการ</p>	<p>- แนวทางการรับนักศึกษา TCAS รอบที่ ๑ Portfolio TCAS รอบที่ ๒ โควตา และ TCAS รอบที่ ๕ รับตรงอิสระ</p> <p>- แนวทางการดำเนินการ เกณฑ์ ขั้นตอนการรับสมัครในแต่ละรอบ</p>

ผู้ถ่ายทอดความรู้	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
	<p>๑. จัดทำประกาศนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบ ให้ดูประกาศการเปลี่ยนคณะ/สาขา</p> <p>๒. แจ้งนักศึกษาที่สนใจเปลี่ยนสาขามาประชุมเพื่อตัดสินใจเลือกคณะ/สาขาใหม่</p> <p>๓. คณะทำการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาสนใจเลือกเรียนสาขาที่ว่างอยู่</p> <p>๔. นักศึกษาที่สนใจกรอกแบบฟอร์มการเปลี่ยนคณะ/สาขา</p> <p>๕. ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนส่งผลการสอบให้ ทปอ.</p> <p>การดำเนินการรับสมัครของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก็มีแนวทางการรับนักศึกษาเช่นเดียวกับสองมหาวิทยาลัย และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการต่าง ๆ ร่วมกัน ข้อดีข้อเสีย ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา เพื่อนำไปปรับใช้ในการรับสมัครให้มีประสิทธิภาพ</p>	